

กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

การรวมตัว	โรงไฟฟ้าชีวมวลสระแก้ว เป็นโครงการของ บริษัท แก้วลำดวน เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด เป็นโครงการผลิตไฟฟ้า ขนาด 9.6 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติของทางราชการ “ไม่ต้องผ่านการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ซึ่งชาวบ้านไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนจึงรวมตัวกันต่อต้านโครงการ
คู่กรณี	บริษัท แก้วลำดวน เพาเวอร์ซัพพลาย
ปีที่เกิดเหตุการณ์	พ.ศ. 2554
ประเด็นเคลื่อนไหว	ชาวบ้านอ้างไม่มีการทำประชาพิจารณ์ให้ชาวบ้านรับรู้, และมีการปลอมแปลงเอกสาร
ปฏิบัติการ	<ol style="list-style-type: none">1. นายจ่านอง การดีแกน ชาวบ้าน ตำบลศาลาลำดวน จังหวัดสระแก้วยื่นหนังสือที่สำนักงานเครือข่ายการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ จังหวัดสระแก้ว เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท แก้วลำดวน เพาเวอร์ซัพพลาย ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติแล้ว โดยที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องมาก่อน อ้างการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการทำประชาพิจารณ์เป็นการจัดทำขึ้นมาของผู้นำท้องถิ่นที่ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารหวังผลประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยรองผู้ว่าฯและคณะ ลงไปตรวจสอบการยื่นเรื่องและขออนุญาต หลังจากรับหนังสือจะนำข้อมูลส่งต่อไปที่ คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มแกนนำแจ้งว่านอกจากจะยื่นหนังสือกับทางจังหวัดแล้วจะร้องไปที่ศาลปกครองเพื่อระงับคำสั่งของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ ในการระงับการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งถือว่ามี การทุจริตเอกสารการทำประชาพิจารณ์ (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)2. นายจ่านอง การดี แกนนนำผู้คัดค้านโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสระแก้วยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว คัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท แก้วลำดวน เพาเวอร์ซัพพลาย (15 มิถุนายน พ.ศ. 2554)3. บริษัท แก้วลำดวน เพาเวอร์ซัพพลาย ได้มีจัดการเวทีเพื่อชี้แจงและตอบข้อสงสัยต่างๆ กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่จะมาตั้งใน จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้กลุ่มคัดค้านได้เขียนข้อความขบขัน ตลอดจนโจมตีผู้นำท้องถิ่นและไม่อนุญาตให้สื่อสัมภาษณ์และถ่ายภาพ (21 มิถุนายน พ.ศ. 2554)4. ชาวบ้าน ตำบลศาลาลำดวน และตำบลใกล้เคียง รวมตัวกันที่บริเวณหน้าสำนักงานพรรคเพื่อไทย จังหวัดสระแก้ว เพื่อเรียกร้องให้หยุดดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่บ้านหนองไทร ตำบลลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมทำการปิดถนนโดยแกนนำประกาศว่าจะทำการปิดถนนต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอย่างถาวร ซึ่งทางจังหวัดได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมให้พิจารณาดำเนินการ และให้ร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวจากศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองภาค 2 ก็ไม่ได้ไต่สวนแล้ว ในวันที่ 10 เดือนหน้านี้ ทุกอย่างที่ต้องการกำลังอยู่ในกระบวนการทั้งสิ้น ส่วนข้อเรียกร้องให้ถอดถอนกำนัน และ นายก อบต. คงทำให้ไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจ (11 กันยายน พ.ศ. 2554)

ผลลัพธ์/สถานการณ์ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองให้ระงับใบอนุญาตการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

แหล่งอ้างอิง

pantip.com/matichon.co.th/manager.co.th (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554)

การจัดลำดับตามขั้นตอนของ four stage of social movements

การก่อตัวขึ้นประเด็น

ประเด็นการเคลื่อนไหว + การปฏิบัติการ

การปฏิบัติการ

